

Nghệ An: Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

21:54 21/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về thân nhân liệt sĩ”, ngày 21/11 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự đại hội có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.



Toàn cảnh đại hội

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4,5 nghìn liệt sĩ, 4,6 nghìn thương, bệnh binh và 2.835 bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay còn 33 mẹ còn đang sinh sống). Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả đối với các gia đình liệt sĩ còn dai dẳng, nặng nề. Trong số 4,5 nghìn liệt sĩ, hiện vẫn còn gần 20 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa có đủ thông tin.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã quan tâm củng cố, tổ chức bộ máy đảm bảo đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng. Mọi hoạt động đều thực hiện đúng tôn chỉ và mục đích. Nổi bật là công tác kêu gọi, vận động các doanh nghiệp ủng hộ thêm nguồn lực để hỗ trợ cho thân nhân

liệt sĩ. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hội đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, trao quà cho các đối tượng và nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ với tổng số tiền hơn 22,7 tỷ đồng.



Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Tại đại Hội, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gửi lời thăm hỏi, tri ân tới gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các liệt sĩ, thương, bệnh binh. Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như những đóng góp của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng đề nghị Hội tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định danh tính các liệt sĩ chưa có đủ thông tin. Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đón về an táng tại quê nhà. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo quyền lợi của người có công.



Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Nhân dịp này, Trung ương Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho 20 mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể Hội và 1 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trung ương Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tặng bằng khen và vinh danh cho các tập thể và cá nhân. UBND tỉnh tặng Hội bức trướng mang dòng chữ "Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An "Đoàn kết, xây dựng và phát triển vì sự nghiệp tri ân các anh hùng liệt sĩ". Trung ương Hội, các tổ chức, cá nhân trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 13 gia đình với tổng số tiền 680 triệu đồng.



Ban Chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã bầu ra 39 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nghe-an-dai-hoi-dai-bieu-hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-lan-thu-iii-nhiem-ky-2024-2029>